

Số: /BC-HĐND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; thực hiện Kế hoạch Công tác trọng tâm năm 2022 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

##### **1. Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện**

Ngày 31/5/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị liên tịch với Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND huyện; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và báo cáo của các cơ tư pháp trình HĐND huyện.

Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo 02 Ban HĐND huyện tổ chức thẩm tra, đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định; chỉ đạo Văn phòng huyện trong công tác chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết, để phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện tổ chức Hội nghị Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện, được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch; tập trung, dành nhiều thời gian để các cử tri tham gia phát biểu đóng góp, phản ánh các ý kiến về những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND huyện đã thảo luận, thống nhất đề nghị UBND huyện tiếp thu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, khẩn trương xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà cử tri đã phản ánh; báo cáo kết quả, giải trình tại kỳ họp.

Dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 15 báo cáo; 11 tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình kỳ họp và thực hiện quy trình bầu cử chức danh của UBND huyện theo quy định.

##### **2. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND và các Đại biểu HĐND huyện**

###### **2.1 Hoạt động của Thường trực HĐND huyện**

*- Về tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND huyện*

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 04 phiên họp (từ phiên thứ Bảy đến phiên thứ Mười) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện hàng tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới; chất vấn, giải trình về những vấn đề nổi cộm được đại biểu và cử tri quan tâm hoặc bức xúc (*tiến độ thực hiện thủ tục hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước, công tác quản lý Chung cư thu nhập thấp, công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn huyện*); đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện; xây dựng, triển khai Kế hoạch đề 06 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tại các khu dân cư ứng cử (tháng 4/2022)<sup>1</sup>; tổ chức thành công Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022<sup>2</sup>.

*- Về hoạt động giám sát, khảo sát:*

Thường trực HĐND huyện triển khai thực hiện Chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2022 (*Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2022 của HĐND huyện*). Thành lập đoàn tổ chức khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện và các cơ quan liên quan để giám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện (nguồn phân cấp năm 2020-2021), các dự án, nhiệm vụ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020-2021 (theo Kế hoạch số 06/KH-ĐGS ngày 15/02/2022); công tác quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo và làm việc với UBND huyện về công tác quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Côn Đảo (theo Kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 22/02/2022).

Bộ phận chuyên trách HĐND huyện giám sát thường xuyên thông qua các văn bản do UBND huyện gửi đến và giám sát trong các phiên họp Thường trực HĐND huyện; ngoài công tác giám sát, Thường trực HĐND huyện theo dõi tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 và các buổi tiếp công dân tại nơi ứng cử của 06 Tổ đại biểu HĐND huyện.

*- Về công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo*

Thường trực HĐND huyện tham gia các buổi tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ vào các ngày thứ Năm hàng tuần tại Phòng tiếp công dân của huyện; phân công Ban pháp chế thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân qua các báo cáo hàng tháng của Ban tiếp công dân và Thanh tra huyện. Qua đó, kiến nghị Ban tiếp công dân, Thanh tra huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan sớm tham mưu UBND huyện giải quyết đúng thời gian quy định. Theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND tại buổi tiếp công dân và các quyết định do UBND huyện ban hành.

Tham dự với UBND huyện tiếp công dân, đối thoại với công dân. Kết quả: chuyển **01** lượt đơn khiếu nại của công dân đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện giải quyết theo Luật định; **01** trường hợp xin cấp phép xây dựng;

<sup>1</sup> Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 18/3/2022 của TTr HĐND huyện, các Tổ đại biểu tiếp **32** lượt cử tri; ghi nhận **50** ý kiến; kiến nghị TTr HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo xử lý

<sup>2</sup> Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 01/6/2022 của TTr HĐND huyện, có 236 lượt cử tri ghi tham dự, **23** lượt cử tri tham gia phát biểu **36** ý kiến

**06** cuộc tiếp công dân; tham dự **04** lượt đối thoại giải quyết khiếu nại bồi thường khi thu hồi đất do UBND huyện tổ chức.

- *Một số hoạt động khác của Thường trực, Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện*

Chỉ đạo, điều hòa hoạt động của hai Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, bám sát theo Chương trình, Quy chế hoạt động, Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND huyện trong năm 2022. Phân công hai Ban HĐND huyện đôn đốc, giám sát UBND huyện, các cơ quan chức năng trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND, công tác tác quản lý nhà trên địa bàn huyện.

Tham gia Hội nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc trực tiếp với cử tri huyện Côn Đảo trước và sau kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV, Hội nghị của Tổ đại biểu số 05 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; thực hiện các công tác khác, tham dự các cuộc hội họp, làm việc, hội nghị, kiểm tra khảo sát theo chức năng, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của địa phương.

## **2.2. Hoạt động của hai Ban HĐND huyện**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, hai ban HĐND huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực HĐND huyện các nội dung thực hiện giám sát, khảo sát trong năm 2022 theo lĩnh vực phụ trách; theo dõi, giám sát báo cáo Thường trực HĐND huyện kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2021 của HĐND huyện; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân sau khi các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân thuộc lĩnh vực hai Ban phụ trách; tham gia Đoàn công tác của HĐND huyện đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh phía Bắc và tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ hoạt động giám sát, thẩm tra tại Đà Nẵng. Tham gia hội ý Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện và Văn phòng huyện vào sáng thứ hai hàng tuần đầy đủ và đảm bảo. Cập nhật đăng tải tin bài, văn bản liên quan lên cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Ban pháp chế HĐND huyện tham dự 07 cuộc đối thoại do UBND huyện mời và tiếp công dân thường xuyên 09 lượt/12 người; chuyển 03 lượt đơn khiếu nại cho cơ quan chuyên môn và UBND huyện chỉ đạo giải quyết.

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện và các cơ quan liên quan để tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã chủ trì tổ chức và hoàn thành giám sát chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực môi trường và các dự án liên quan đến môi trường (*Kế hoạch số 02/KH-ĐGS ngày 12/5/2022; kết quả giám sát tại Báo cáo số 07/BC-ĐGS ngày 02/6/2022*); Ban Pháp chế HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (*Kế hoạch số 01/KH-ĐGS ngày 26/5/2022*).

## **2.3. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện**

Tham gia các Phiên họp của Thường trực HĐND huyện; theo dõi, giám sát kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện; tham gia các buổi khảo sát và dự làm việc với Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tổ chức.

Triển khai thực hiện buổi tiếp công dân, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện tại nơi đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trúng cử; thống nhất công tác tổng hợp ý kiến, ghi nhận nguyện vọng của cử tri với HĐND huyện và chính quyền địa phương; theo dõi các cơ quan chuyên môn giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham gia nghiên cứu tài liệu và thảo luận tại kỳ họp.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch Công tác trọng tâm năm 2022; thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền, đảm bảo đúng luật định. Hoạt động của HĐND huyện được nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan được duy trì, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra.

Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện phục vụ phát triển kinh tế của huyện được quan tâm kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhiều nội dung quan trọng đã được nghiên cứu, xem xét để phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương. Thường trực HĐND huyện thường xuyên giữa mối quan hệ với các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát, rà soát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

### **2. Một số tồn tại hạn chế**

Số lượng, chất lượng của hoạt động giám sát mặc dù đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng hết yêu cầu thực tế ở một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, vấn đề bức xúc, quan tâm của cử tri. Số lượng đại biểu kiêm nhiệm chiếm tỷ lệ cao, một số đại biểu kiêm nhiệm chưa dành thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND theo luật định do thời gian tổ chức các chương trình giám sát, phiên họp của Thường trực, các Ban HĐND thường trùng với các cuộc họp của Huyện ủy, UBND huyện, các đại biểu kiêm nhiệm phải ưu tiên tham dự các cuộc họp theo nhiệm vụ chuyên môn.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

**1.** Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện, cơ quan tư pháp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện;

căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ, HĐND huyện có thể tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh theo quy định.

2. Duy trì hội ý sáng thứ Hai hàng tuần giữa Thường trực HĐND và Bộ phận chuyên trách của Hội đồng nhân dân và Văn phòng huyện. Thành viên Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định.

3. Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của HĐND huyện trong năm 2022 theo Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 26/01/2022 của HĐND huyện.

4. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tại địa bàn nơi trú ngụ của các kỳ tiếp theo trong năm 2022; tăng cường đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

5. Xây dựng nội dung, chương trình giám sát và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại các kỳ họp, nhất là các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Tăng cường lãnh đạo đảm bảo các hoạt động của HĐND huyện được thực hiện theo đúng chương trình và quy định của pháp luật; giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

7. Tham dự các cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, UBND huyện mời. Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

8. Chỉ đạo cập nhật đăng tải tin bài và văn bản phát hành, tài liệu kỳ họp lên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện./.

**Nơi nhận:**

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, BTr UBMTTQVN huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Ban Pháp Chế HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Lưu: VT-HĐND.Đ

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
PHÓ CHỦ TỊCH**